

ปดม.แม่ฟ้าหลวงหนีฝุ่น

งดเรียน-สอนถึง 19 เมย.

'ม.พะเยา' ดับวุ่น-ไฟฟ้า

ฝุ่นควันภาคเหนือยังเกินมาตรฐาน 27 จุด คพ.ชี้สถานการณ์ดีขึ้นบ้างหลังมีฝนตก และระดมจนท.ดับไฟฟ้า แต่จังหวัดชายแดนตอนบนของภาคยังอ่วม เหตุ อ่านต่อหน้า 11

● หนีฝุ่น ต่อจากหน้า 1

ควันไฟจากประเทศเพื่อนบ้าน ม.พะเยาระกักร หลังมีไฟฟ้าใหม่ลามไกลอาคาร ระดมดับกัน วุ่น ขณะที่แม่ฟ้าหลวงประกาศปิดเรียนยาว ตั้งแต่ 16 มี.ค. ไปถึง 19 เมย.

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจวัดค่าฝุ่นรวม 27 สถานี พบค่าฝุ่นระหว่าง 27-351 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มกก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มกก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) มี 11 สถานี คือ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 259 มกก./ลบ.ม., ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 351 มกก./ลบ.ม., ต.ช้างเผือก อ.เมือง 99 มกก./ลบ.ม., ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว 127 มกก./ลบ.ม., ประตูท่าแพ อ.เมือง 92 มกก./ลบ.ม., ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 107 มกก./ลบ.ม., ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 117 มกก./ลบ.ม., ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 231 มกก./ลบ.ม., ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 93 มกก./ลบ.ม., ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 91 มกก./ลบ.ม., ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 96 มกก./ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) มี 6 สถานี คือ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน, ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่, ต.ใน

เมือง อ.เมือง

ขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือพีเอ็ม 10 ตรวจพบค่าระหว่าง 50-396 มกก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 มกก./ลบ.ม. มีค่าเกินมาตรฐาน 8 สถานี คือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ต.เวียง อ.เมือง, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีคพ. กล่าวว่า ภาคเหนือสถานการณ์ดีขึ้น เนื่องจากฝนช่วยลดหมอกควันที่ปกคลุมพื้นที่ และผลจากการระดมสรรพกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์และเร่งดับไฟในทุกพื้นที่ ร่วมกับการดำเนินมาตรการควบคุมไม่ให้มีการเผาเพิ่มเติม ส่งผลให้จุดความร้อนในประเทศไทยยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยลดลงกว่าร้อยละ 60 จากวันก่อนหน้า แต่จังหวัดชายแดนทางตอนบนของภาคยังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนต่อเนื่อง พบกลุ่มหมอกควันหนาแน่นทางตอนบนของภาค ต่อเนื่องกับประเทศเมียนมาและลาว ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดหมอกควันไปกระจุกตัวเหนือพื้นที่ด้านเหนือและตะวันตกของภาค ส่งผลให้ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงมีแนวโน้มของฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

นายประลองกล่าวว่า ทุกจังหวัดยังคงควบคุมการเผาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝน หรือ ฝนฟ้าคะนอง ซึ่งจะช่วยลดระดับฝุ่นละอองได้ สำหรับหมอกควันข้ามแดน กรมควบคุมมลพิษ

ได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำให้ประสานทางการทูตและหิบบกประเคิน เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดนขึ้นเจรจาในทุกเวทีที่พบกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง ที่ผ่านมานายกฯ มีหนังสือเป็นทางการขอความร่วมมือประเทศเมียนมาในการควบคุมการเผาแล้ว และประเทศเมียนมาได้แจ้งตอบรับที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่พร้อมทั้งได้มีแผนบริหารจัดการเรื่องการเผาและหมอกควันเป็นการเฉพาะด้วย โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ bangkokairquality.com

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.เชียงราย ว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ประกาศงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและยกเลิกการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 แล้ว โดยรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. แจ้งว่าจากการที่มีปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและต่อสุขภาพในวงกว้างรวมทั้งยังมีผลกระทบต่อของโควิด-19 อีกด้วย มฟล.จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 26 เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวและหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงให้ังคการเรียนการสอนในทุกรายวิชาและชั้นเรียนตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.ถึง 19 เมย.นี้ และให้อาจารย์สอนชดเชยโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังประกาศยกเลิกสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 23-28 มี.ค. และให้อาจารย์สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสมต่อไป จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปด้วย

ที่จ.พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าชงวันที่ 16 มี.ค. เวลา 02.50-06.30 น. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) พบกลุ่มไฟฟ้าในพื้นที่ป่าไม้ไฟข้างอาคารทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ มพ. เบื้องต้นกองอาคารสถานที่ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ของ กองฯ และ รปภ. รวม 10 นาย พร้อมด้วยอุปกรณ์และรถดับเพลิงเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุ

แต่ด้วยไฟได้ลามออกไปเป็นวงกว้างจึงได้
ร้องขอให้เทศบาลตำบล(ทต.)แม่กา เข้าช่วย
ระงับเหตุและสามารถควบคุมไฟได้เมื่อเวลา
05.20 น. แต่เกิดประทุขึ้นอีกครั้งในเวลา 05.40
น. เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังอยู่จึงเข้าดับไฟในทันที
ทำให้ควบคุมไฟป่าได้ในเวลา 06.30 น. รวม
พื้นที่ความเสียหาย 30-45 ไร่ ทางกองอาคารฯ
ได้จัดกำลังรปภ.เฝ้าระวังในพื้นที่ดังกล่าว กั้น
การปะทะของเชื้อไฟ และเตรียมความพร้อม
รับมือไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง เบื้องต้น กอง
อาคารสถานที่ ขอความร่วมมือจากบุคลากร
และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาในการป้องกัน
ตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย และงด
การออกพื้นที่โล่งแจ้ง หากพบว่ามีอาการผิ
ปกติขอให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน และหาก
พบเห็นกลุ่มควันในพื้นที่ป่า แจ้งมาได้ที่
หมายเลข 09-1858-8806 ตลอด 24 ชั่วโมง